

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

กระทรวง	กรม	กอง	Username
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานเลขานุการกรม	onab000011
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)	กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์	rdpb00061
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	thaihealth021
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	สำนักงานเลขานุการกรม	royin00011
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	กองนโยบายและยุทธศาสตร์	amlo00091
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	nacc00211
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	สำนักนโยบายและแผน	sbpac52021
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สถาบันพระปกเกล้า	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	kpi00071
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำนักนโยบายและแผน	parliament00211
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	สำนักนโยบายและแผน	senate00201
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ	sec011
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ	police000711
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	กองนโยบายและแผนการวิจัย	
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานศาลปกครอง	สำนักบริหารยุทธศาสตร์	adm001921
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานศาลยุติธรรม	สำนักงานศาลยุติธรรม	coj0151
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ		constitutionalcourt00101
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	สำนักแผนภาพรวม	eec1002011
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร	otcc02011